

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 929 /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Y tế

Ngày 21/10/2018, các báo điện tử: Lao động; Dân Việt đăng tải các bài viết phản ánh việc những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện 01 video clip quay lại cảnh người cha ôm cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông để cấp cứu nhưng không có bất cứ bác sĩ nào thăm khám. Đoạn video nhận được ý kiến trái chiều, không ít người bức xúc trước việc bác sĩ không có mặt tại Bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân cấp cứu.

Các bài viết liên quan: *Bệnh viện vắng tanh, cha ôm con máu chảy đầm đìa chờ bác sĩ* (Dân Việt ngày 21/10); *Sở Y tế Đắk Lắk nói gì về vụ cha bồng con chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ cứu?* (Lao động ngày 21/10).

(Có phôi nội dung bài báo kèm theo)

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Y tế có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/10/2018 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, số 59 No Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các báo điện tử: Lao động, Dân Việt;
- Phòng KGVX -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý

Bệnh viện vắng tanh, cha ôm con máu chảy đầm đìa chờ bác sĩ

Duy Hậu .Chủ Nhật, ngày 21/10/2018 10:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Do tai nạn giao thông, một cháu bé 3 tuổi bị thương ở đầu và chảy máu rất nhiều, nhưng khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu lại không thể tìm được bác sĩ.

Mới đây, một đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội đã tạo ra một luồng dư luận hết sức bất bình về cách làm việc của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk).

Đoạn clip nhanh chóng được nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên *Dân Việt*, người quay đoạn clip cho biết, khoảng 17h30 ngày 19.10, một cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông đã được bố và chính anh (người quay clip) đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu. Khi cháu bé được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện này, có một người hướng dẫn đưa cháu bé lên Khoa Ngoại - Sản.

Tuy nhiên, khi đưa cháu bé đến Khoa Ngoại - Sản, không có bất cứ bác sĩ nào thăm khám.

Khi người quay clip quay lại Khoa Cấp cứu để hỏi, người lúc nãy chỉ nói lại rằng trên Khoa Ngoại- Sản có người trực, cứ đưa cháu bé lên đó. Sau đó, anh quay trở lại Khoa Ngoại - Sản nhưng vẫn không thấy có bác sĩ.

Cảnh quay trong clip cho thấy, mặc dù có nhiều phòng tại Khoa Ngoại - Sản đang mở cửa, có phòng có máy tính đang còn mở nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ người nào trực ở đây.

Cháu bé bị thương khá nặng ở trán, máu chảy bê bết trên mặt và cả vai áo của người cha.

Sau khoảng 5 phút chờ đợi, có một người không mặc đồng phục của bệnh viện đến mở cửa một phòng làm việc và lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé.

"Người này đến mở cửa lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé rồi gọi điện cho ai đó. Một lúc sau, mới có một người mặc thường phục đến đưa cháu bé vào phòng khám. Tôi không liên quan gì đến gia đình cháu bé nhưng thấy sự việc quá bức xúc nên quyết định quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi đăng tải đoạn clip này, có người đang nằm điều trị tại bệnh viện nhắn với tôi, các bác sĩ tại bệnh viện đã tìm cách truy tìm tôi để lấy lại đoạn clip", người quay clip cho biết.

Chị Lê Thị Nga (thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) - mẹ cháu bé bị tai nạn - cho biết, chồng con chị bị va chạm xe nên té ngã. Tai nạn khiến con chị bị thương ở đầu, máu chảy rất nhiều.

Khi bế vào bệnh viện, máu cháu bé đã thấm ướt cả vai áo của bố. Nhưng khi vào bệnh viện, chồng chị đã phải chạy đi, chạy lại nhiều lần để tìm bác sĩ. Nhìn thấy cảnh con bị đối xử như vậy chị rất đau lòng. Theo bác sĩ Trần Ngọc Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông, tối 19.10, tại bệnh viện có bác sĩ Lê Văn Trung - Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - trực lãnh đạo và cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Quốc Sự - Phó Khoa Ngoại - Sản - trực Khoa Ngoại - Sản và điều dưỡng trưởng Phan Đình Ba trực Khoa Ngoại - Sản. Hiện ông chưa nhận được báo cáo từ ca trực về sự việc trên nên chưa nắm được thông tin cụ thể. Sáng 21.10, bác sĩ Lê Văn Trung cho biết, theo quy định, khi bệnh nhân vào cấp cứu, các bác sĩ muốn đưa bệnh nhân đi đến khoa nào thì phải có điều dưỡng đưa đi. "Tôi đã báo cáo sự việc với Phó giám đốc phụ trách, yêu cầu ca trực báo cáo lại sự việc trên để trả lời báo chí và báo cáo cho lãnh đạo Sở", bác sĩ Trung cho biết.

Sở Y tế Đắk Lắk nói gì về vụ cha bồng con chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ cầu cứu?

LĐO | 21/10/2018 | 15:48

Sáng 21.10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về vụ cha bồng con chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ cầu cứu.

Theo đó, đại diện Sở xác nhận, đơn vị vừa nắm thông tin sơ bộ liên quan đến việc một bệnh nhi tới Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông để cấp cứu nhưng chờ nhân viên y tế thăm khám.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video quay lại cảnh người cha ôm cháu bé 3 tuổi bị tai nạn giao thông; máu chảy, chạy trong Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông tìm bác sĩ nhưng không thấy. Đoạn video nhận được ý kiến trái chiều, không ít người bức xúc trước việc bác sĩ không có mặt tại Bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân cấp cứu.

Thông tin từ người quay video cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 19.10. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cháu bé vào Khoa Cấp cứu tuy nhiên, một người hướng dẫn đưa cháu lên Khoa Ngoại - Sản. Theo lời hướng dẫn nhưng cả 2 cha con không gặp bác sĩ nào.

Trước sự an toàn tính mạng của con, người quay video chạy lại Khoa Cấp cứu để hỏi thì nhân viên khẳng định yêu cầu lên Khoa Ngoại- Sản sẽ có người xử lý...

Sau khoảng 5 phút người bố bế con đi tìm bác sĩ thì có người mở cửa một phòng làm việc và lấy khăn bịt vết thương cho cháu bé.

Chị Lê Thị Nga (ngụ thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông), mẹ cháu bé trong video kể, trước đó con chị bị tai nạn giao thông. Theo chị Nga, việc chồng chị bồng con chạy loanh quanh tìm bác sĩ trong bệnh viện là đáng lên án.

Trước những thông tin trên, ông Nguyễn Hữu Huyền - Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sự việc xảy ra giám đốc sở đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm rõ.

Hiện Sở Y tế đã làm việc với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông và các cá nhân liên quan.

H.L

Trụ sở: 13 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tòa soạn và trị sự: Lô E2, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38472263
Email: toasoan@danviet.vn
Đường dây nóng: 098 552 3229

Địa chỉ liên hệ:
Số 06, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Báo điện tử:
(+84 24) 38303032 - 38303034
Email: toasoan@laodong.com.vn
Đường dây nóng: 096 8383388